

青森

ความประทับใจในการไปจังหวัด อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ ทำให้ได้ประสบการณ์ในด้านการในด้าน ภาษา และ วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ผมประทับใจในการไปที่ญี่ปุ่นทุกครั้ง แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าคือ ได้ไปเรียน, กิน, อยู่ ในมหาลัย์ที่อาโอโมริ เป็นเวลา 1 เดือน เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากครับ

ประทับใจที่สุดก็ที่ Lake Towada ครับ พอถึงที่หยุดครั้งแรกแล้วให้เดินรับชมธรรมชาติ ได้สัมผัสกับ อากาศที่เย็น และ บริสุทธิ์ ได้พบกับลำธารที่ไหลช่างทางตลอดการเดินทาง จนได้พบกับ น้ำตก Oirase ที่ยังคง สวยงาม ถ้าใครได้ไปก็ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นความทรงจำแน่นอนครับ หลังจากนั้นก็ได้ไป รับประทานอาหาร ซีอาหารมีการจัดวางได้ดูน่ารับประทานมาก พออิมก็กะจะไปนั่งเรือที่ทะเลสาบ แต่วันนั้น เกิดฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์ ในตอนนั้น ผมกับเพื่อนมาทั้งทีก็อยากขึ้นเรือ เลยเดินแบบเปียกๆ ไปที่ซื้อตั๋ว แต่ดันมาเข้าไปแต่ฝนก็หยุดลงละได้พบกับ ทะเลสาบ Lake Towada ในที่สุด เสียตายเป็นไม่ได้ขึ้นเรือ ถ้ามาอีกครั้งหน้า ผมจะไม่พลาดในการขึ้นเรือเลย

สิ่งที่ประทับใจถัดมาคือเวลาเรียนในห้อง ซึ่งครูที่นั่นเป็นกันเองมาก สอนสนุก และได้ความรู้ไปพร้อมๆกันตอน แรกเดือน ผมกับเพื่อนอีก 2 คนก็ไม่ค่อยได้ภาษาเลยทำให้กังวลเล็กน้อย แต่พอไปถึงเวลาจริงผมไม่เข้าใจอัน ไหนหรือแปลไม่ออกทุกคนในทริปก็คอยสอนหรือแปลให้ฟังอย่างไม่รำคาญแต่อย่างใด เวลาสอนอาจเป็น หลักสูตรไม่ยากเกินไป ทำให้ทุกคนเข้าใจละสนุกไปด้วย ยังมีงานกลุ่มต้องไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นที่ปราสาท Hirosaki เกี่ยวกับ “ของแนะนำในจังหวัดอาโอโมริมีอะไรบ้าง” เป็นต้น ก็ทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นเวลาพูดกับคน ญี่ปุ่นครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยทีเดียว

สิ่งที่ประทับใจถัดมาอีก คือเพื่อนคนญี่ปุ่นตอนแรกๆก็ตามไปเที่ยวทุกที่กับพวกผม แต่ก็ไม่ค่อยพูดเพราะเรื่อง ระหว่างภาษาทำให้ยากจะเข้าใจกันแต่ความไม่รู้บางทีก็สนุกดีครับ เพื่อนๆก็ช่วยบอกว่าพูดแบบนี้ก็เหมือนฝึก ไปในตัวครับ จนถึงได้ไปร่วมกิจกรรม ทำทาโกยากิทำให้ได้คุยไปๆมาๆจนสนิทแบบบางทีก็รู้สึกเสียตายถ้ารู้ ศัพท์มากกว่านี้ก็อาจจะคุยอะไรได้มากกว่านี้ทำให้ การกลับมาครั้งนี้ก็อยากกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนมาเพราะ อยากรจะพูดกับเพื่อนญี่ปุ่นให้มากกว่านี้ครับ

ความประทับใจใน ญีปุ่น เมือง อาโอโมริ

เมื่อผมได้เดินทางไปถึงเมืองอาโอโมริ ผมชอบเมืองนี้มากๆ เป็นเมืองที่สงบ และสะอาดน่าอยู่มาก พอเดินทางไปถึงมหาลัยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากและมีโรงเรียนเด็กอนุบาลอยู่ข้างๆหอ และตกช่วงกลางวันนั้นอากาศหนาวมาก อากาศดีมากเดินไปไหนก็เหงื่อไม่ออก เป็นเมืองที่อยากไปอีกครั้งในญี่ปุ่น

ประทับใจอย่างมาก คือสังคมในเมืองอาโอโมริซึ่งมีแต่คนที่ดีและมีความเป็นกันเองมาก มีการต้อนรับที่ดี ผมมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นได้เพราะไปโครงการนี้ และเพื่อนชื่อ โมริริน เป็นคนที่ตอนแรกเจียบๆมาจนเวลาไปเที่ยวด้วยกัน และพอเวลาผ่านไปก็เริ่มคุยกันซึ่งประทับใจในการคุยกันอย่างมาก คุยอะไรก็คุยหมดเป็นคนที่ดีถึงความรู้สึกของคนอื่นเสมอ และคุยด้วยแล้วรู้สึกดีสนุกสนาน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันกับคนญี่ปุ่น ในตอนเรียนนั้นอาจารย์ที่สอน สอนได้ดีมากมีความเป็นกันเองกับนักเรียนและใส่ใจกับการสอนในห้องเรียน และพูดคุยกันแล้วสนุกมาก

สิ่งที่ประทับใจอย่างต่อมากคือ สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอาโอโมริ ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ผมได้ไปในหลายๆที่แต่ผมประทับใจที่สุดคือ ทะเลสาบโทวาดะและน้ำตกโออิราสะ ตอนนั่งเดินทางไปน้ำตกโออิราสะนั้น บรรยากาศสวยมากเห็นหิมะระหว่างตอนขึ้นเขาเต็มสองข้างทาง และอุณหภูมิหนาวมาก และพอได้เดินทางไปถึงทะเลสาบโออิราสะนั้นก็รู้สึกถึงอากาศที่บริสุทธิ์ และต้นไม้ลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดทางเดินน้ำตกนั้นได้เห็นสิ่งที่สวยงามของธรรมชาติมากมาย และรู้สึกสดชื่นมากในการเดินดูลำธาร น้ำในลำธารนั้นใสเป็นสีฟ้าอ่อนสวยงามมาก และธรรมชาติไม่มีการถูกทำลายเลยถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมาก สถานที่ต่อมาทะเลสาบโทวาดะเป็นสถานที่สงบ และมีทะเลสาบที่สวยงามน้ำใสจนเห็นพื้นข้างล่างทะเลสาบ ตอนที่ผมไปนั้นอยากจะเดินไปขึ้นเรือดูวิวมาก แต่ได้เกิดเหตุการณ์ฝนตกปล่อยๆ จึงทำให้เกิดลมหนาวพัดแรงไปขึ้นเรือไม่ทัน ถ้ามีโอกาสได้ไปครั้งต่อไปผมต้องไปขึ้นเรือชมทะเลสาบให้ได้ครับ

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ

จากการได้เข้าร่วมโครงการนี้ผมได้สิ่งต่างมากมายทั้งความประทับใจ ประสบการณ์ ความรู้เพิ่มเติมทั้ง ภาษา การใช้ชีวิตและการเจอคนใหม่ๆในชีวิตซึ่งโครงการนี้นั้นทำให้ผมได้พัฒนาตนเองผมดีขึ้น

สิ่งแรกที่ผมประทับใจอย่างมากคือบรรยากาศที่เมืองอาโอโมริทั้ง ธรรมชาติ สภาพอากาศ เป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับผมอย่างมากเนื่องจากผมเป็นคนชอบธรรมชาติแบบนี้แล้วยังทำให้บรรยากาศในการเรียนและทำกิจกรรมอย่างมีความสุขไปด้วยมองออกไปเห็นภูเขา ต้นไม้และพระอาทิตย์ที่สวยงามต่างจากที่ไทยอย่างมากและที่ผมประทับใจมากคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปตอนเข้าร่วมโครงการอย่างเช่นHirosaki castle Oirase gorge โบราณสถานของซันนะอิ-มะรุยะมะ พิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำอาซามุชิ Tachineputa Museum เป็นต้นเพราะแต่ละสถานที่ที่มีความสวยงามของแต่ละที่ด้วยการได้เห็นซากุระ น้ำตก โบราณสถาน และแมวน้ำ การแสดงของปลาโลมาเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเป็นพันเป็นสัตว์ที่ฉลาดและน่ารักมากๆซึ่งทำให้รู้สึกว่แต่ละสถานที่ที่เป็นดูธรรมชาติแม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ความงดงามไม่หายไปจริงๆ แล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคืออาหารของที่นี่ด้วยความที่อาโอโมริมีภูมิประเทศที่เป็นทะเลล้อมรอบหลายฝั่ง แน่นนอนว่าอาหารทะเลที่นี่ต้องสดอร่อยไม่แพ้ที่ไหนแน่นอน ซึ่งก็มีหลากหลายตลาดให้เราไปเดินเลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ มากินกันไม่อัน Furukawa Fish Market ไม่ว่าจะป็นเนื้อปลาอะไรก็ตามก็น่าประทับใจอย่างที่สุดและที่สำคัญเลยคือหอยเชลล์ที่อร่อยเด็ดที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่เดียวและที่อร่อยไม่แพ้กันเลยคือซูชิที่มีหลากหลายร้านและสดอร่อยทุกร้านและถ้าเป็นผลไม้ต้องได้กินแอปเปิ้ลที่เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เลยที่เดียวนำไปทำได้หลากหลายทั้งของคราวและหวานอร่อยมากๆเลยครับหรือกินปลอกทั้งลูกก็หวานฉ่ำอร่อยมากๆต่างจากแอปเปิ้ลไทยมาก และที่ประทับใจอย่างสุดซึ้งคือได้พบคนญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนระหว่างกิจกรรมในโครงการได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองและทานอาหารพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและได้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอื่นๆอีกมากมายทำให้ผมรู้สึกดีมากที่ได้เพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นและประทับใจที่ได้ไปบ้านพักเกษตรกรได้พบคุณตาคุณยายได้ไปอยู่พักค้างคืนเป็นเวลา2วันซึ่งคุณตาคุณยายดูแลอย่างดีใจดีมากมากๆแล้วเขาก็ยังมีความน่ารักเป็นกันเองกับผมซึ่งทำให้รู้สึกไม่เป็นกังวลแม้แต่เด็กเตียวและอาจารย์ที่คอยสอนและดูแลที่ญี่ปุ่นคอยดูแลและคอยจัดพาไปสถานที่ต่างๆและคอยบอกอะไรที่เราสงสัยซึ่งเป็นอันเอง

และสุดท้ายนี้การที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มประสบการณ์ชีวิตผมได้รู้สิ่งที่ยังสงสัยและไม่รู้มาก่อนได้ความประทับใจหลากหลายอย่างและได้ฝึกทดลองการใช้ชีวิตต่างแดนว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผมเพราะทำให้โตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและที่สำคัญเลยคือการฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คุยกับคนญี่ปุ่นจริงๆและได้เจอสิ่งที่ผมสนใจมันอย่างมากก็คือธรรมชาติอันสวยงามที่ต้องมาพบในเมืองนี้และสิ่งต่างๆในเมือง

ความประทับใจของฉัน

ความประทับใจของฉันเมื่อมาถึงอาโอโมริคือการได้เจอธรรมชาติอันสวยงาม มองไปทางไหนก็เจอภูเขาและต้นไม้สีเขียวสด อากาศก็สดชื่นกว่าทุกที่ที่เคยไป เป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้ในโตเกียว เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้รู้สึกที่ตัวเองนั้นได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ดี สื่อสารกับเพื่อนๆและคุณครูได้ รู้สึกดีใจที่ได้มาโครงการแลกเปลี่ยนที่อาโอโมริเพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมายไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมมากมายเช่น ไปบ้านพักคนชรา,ชงชา,ไปอยู่บ้านกับเกษตรกร,เย็บผ้า,ไปโรงเรียนมัธยมปลาย ฯลฯ ซึ่งฉันชอบตอนที่ไปโรงเรียนมัธยมปลายมากที่สุดเพราะได้สนิทกับน้องๆนักเรียนญี่ปุ่นสนุกสนานมากๆ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทำให้รู้สิ่งที่เหมือนและไม่เหมือนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และที่อาโอโมรินี้ก็ทำให้ฉันได้รู้ว่ามีสถานที่ที่สวยงามแบบนี้อยู่ที่ญี่ปุ่น เช่นตอนที่ไปทะเลสาบโทวาดะที่นั่นเป็นที่สวยงามมาก และยังมีน้ำตกอื่นๆอยู่ในบริเวณนั้น การที่ได้มาโครงการนี้ทำให้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมากมาย เช่นการชงชา,การใส่กิโมโน,และการเด็ดดอกแอปเปิ้ล ฉันประทับใจกับโครงการนี้มากๆ และสิ่งดีๆของอาโอโมริมีมากมาย เช่นผู้คนใจดีเป็นมิตรและแอปเปิ้ลอร่อย ฉันชอบโครงการนี้มากๆที่ทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่และประสบการณ์ใหม่ๆที่หาไม่ได้ในประเทศไทยและบางสิ่งนั้นเจอได้แค่ที่อาโอโมริเท่านั้น ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ฉันสนุกมากๆ

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับทางสถาบัน วันแรกที่ได้เห็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนมีความรู้สึกว่ายากเข้าร่วมโครงการมาก เพราะส่วนตัวยังไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นและอยากไปลองใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย อีกทั้งทางคุณพ่ออยากให้ได้ภาษาญี่ปุ่นและอยากให้ลองไปดูเรื่องของการทำเกษตรอีกด้วย สิ่งแรกที่ประทับใจในโครงการนี้เลยคืออาจารย์ผู้ดูแลโครงการ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์มา แดงสุภา หรือเซนเซอ้อแอม เซนเซเป็นคนที่ใส่ใจในนักศึกษาดีมากเพราะในอาทิตย์แรกๆ เซนเซได้ทำการโทรตามในเรื่องของการทำเรื่องเดินทาง และตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเซนเซเป็นกันเองกับนักศึกษามากๆ จนทำให้เรารู้สึกไม่เกรงกลัวที่จะพูดคุยในหลายๆเรื่อง เรื่องที่ประทับใจต่อมาคือ เพื่อนร่วมโครงการ พี่ๆเพื่อนๆ ที่ร่วมโครงการทุกคน น่ารักนิสัยดี เป็นกันเองมากๆ ถึงแม้ว่าในตอนแรกๆจะยังไม่กล้าคุยกันเพราะต่างคนก็ต่างไม่รู้จักกัน แต่เมื่อได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น และกล้าที่จะเล่นและพูดคุยกันมากขึ้น สิ่งประทับใจกับทางมหาวิทยาลัยอาโอโมริคือ ทางผู้บริหารและทางคณะอาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเองมากๆ ไม่ถือตัวเลย อาจารย์ก็สอนดีมาก อาจารย์เข้าใจว่าภาษาญี่ปุ่นของเราไม่ค่อยแข็งแรง อาจารย์ก็พูดกับเราช้าๆ ในบางที่ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษร่วมอีกด้วย อีกทั้งได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เช่นการขึ้นรถบัส การสั่งอาหาร การพูดคุยในชีวิตประจำวัน เป็นต้น และในโครงการนี้ได้มีการไปอนที่บ้านโฮสที่เป็นเกษตรกร สิ่งแรกๆที่ไปถึงและที่ประทับใจมากๆเลยคือ โฮสทุกท่านเป็นกันเองและใจดีมาก และยิ่งได้ไปอยู่ที่บ้านของโฮสได้พูดคุยกันยิ่งทำให้รู้ว่าคนญี่ปุ่นใจดี และมีความเป็นกันเองอยู่หลายๆคนบางที่เรารู้สึกเกรงใจ แต่โฮสก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจ ยิ่งเรื่องอาหารการกินเยอะจนกินไม่หมดจริงๆ วันที่ไปอยู่บ้านโฮสได้ทำกิจกรรมร่วมกันคือ ทำอาหาร ทำพายที่อร่อยมากๆเพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร อีกทั้งยังได้ใส่ชุดกิโมโน และได้เรียนพิธีชงชา ซึ่งเป็นพิธีที่มีความสำคัญและเป็นพิธีโบราณของประเทศญี่ปุ่น และสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยคือ พี่ๆคนไทยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอาโอโมริ เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่อาจด้วยความเป็นคนประเทศเดียวกันเลยทำให้รักและเข้าใจกัน พี่ๆทุกคนทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเราอบอุ่น เพราะทุกคนจริงใจและใส่ใจในตัวเรามากจริงๆ อีกทั้งเพื่อนคนญี่ปุ่นที่มาช่วยดูแลเรา ทั้งเรื่องกิน เที่ยว และแนะนำสิ่งต่างๆทั้งที่ควรทำและไม่ควรทำ และอย่างสุดท้ายที่ประทับใจในโครงการนี้คือ การพาไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเยอะมากๆ ไปจนนับไม่ถ้วนว่าไปที่ไหนมาบ้าง แต่ในแต่ละที่ก็สวยต่างกันและธรรมชาติที่สวยงาม เช่น สวนสาธารณะอิโรซากิ ทะเลสาบโทวาดะ และที่ต่างๆอีกมากมาย อีกทั้งยังได้ไปพูดคุยกับน้องๆนักเรียนมัธยม และเด็กอนุบาล เรียกได้ว่าในโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและคุ้มค่ามาก

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ

เมื่อปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนกับการที่ได้เข้าร่วมโครงการไปอาโอโมริ อาจจะเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรก จึงทำให้ประทับใจตั้งแต่การขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นและได้เห็นแสงอาทิตย์กับทิวทัศน์ของเมืองญี่ปุ่นที่สวยงาม ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อากาศดี บ้านเมืองมีระเบียบและสะอาด นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว โครงการนี้ก็สร้างความประทับใจให้อีกหลายอย่างอีกด้วย

โครงการนี้ทำให้ได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ทำให้รู้จักการมองและเข้าใจคนมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน ได้รู้จักนิสัยใจคอมากขึ้น ทั้งการช่วยเหลือ แบ่งปัน จึงทำให้การไปโครงการครั้งนี้มีสีสัน น่าสนใจและสร้างความประทับใจไม่น้อยเลยแน่นอนว่าการเข้าร่วมโครงการไปอาโอโมริได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกด้วย แม้ในการเรียนจะมีติดขัดบ้างแต่รู้สึกได้ว่าอาจารย์นั้นเอาใจใส่ ตั้งใจในการสอน และการสอนของอาจารย์แต่ละคนก็แตกต่างกันไป ทำให้ความรู้สึกตื่นเต้น ตลก เคร่งเครียด ในเวลาเดียวกันนั้นกลายเป็นบรรยากาศที่ในการเรียนไปเลย การไปอาโอโมริก็ทำให้ได้เจอผู้คนและสัมผัสกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกด้วย เช่น การได้ไปอยู่กับเกษตรกร ทำให้รู้ว่าการที่ไปแช่ออนเซ็นทุกวันไม่ใช่เรื่องแปลก การไม่อาบน้ำตอนเช้าเพราะอากาศหนาว การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การเด็ดดอกแอปเปิ้ล วิธีการปอกแอปเปิ้ล การชงชา การทำขนมที่มีรสหวานรับประทานคู่กับชาเขียวที่มีรสขม รวมไปถึงการใส่กิโมโนที่ค่อนข้างใส่ยากและต้องใช้เวลาในการใส่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และไม่สามารถเจอได้ในประเทศไทย และเกษตรกรคนญี่ปุ่นที่ดูแลแขกเป็นอย่างดี การช่วยกันทำอาหารอร่อยๆ การได้รับประทานอาหารดีๆ ที่นอนอุ่นๆ เป็นความรู้สึกที่หาได้ยากมาก นอกจากนี้อาโอโมริยังดังเรื่อง แอปเปิ้ล ซึ่งอร่อย หอม และลูกใหญ่มาก หากซื้อที่ไทยจะราคาแพง และหารับประทานยาก จึงคิดว่าคุ้มมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ การญี่ปุ่นแน่นอนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือ ขนม ที่แม้แต่ในร้านสะดวกซื้อก็อร่อย ทำให้ต้องไปร้านสะดวกซื้อแทบทุกวัน และตามหาขนมอร่อยๆกัน นอกจากของกินแล้วสิ่งของ เครื่องเขียน ของใช้ เสื้อผ้า สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเงินในกระเป๋าไม่น้อย เพราะดีไซ์ดี คุณภาพเยี่ยม ราคาไม่แพงมาก จึงคิดว่า การมาอาโอโมริครั้งนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆ และสิ่งที่ได้รับและได้เรียนรู้จากการไปอาโอโมริครั้งนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรงต่อเวลา การแยกขยะ และคิดว่าการไปอาโอโมริครั้งนี้ทำให้อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นอีกด้วย ความประทับใจเหล่านี้ทำให้อยากหาโอกาสเข้าร่วมโครงการของสถาบันอีกครั้ง หากครั้งหน้ามีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมโครงการอื่นๆอีก ก็อยากจะไปอีกสักครั้ง และ การได้เข้าร่วมโครงการไปอาโอโมริครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่คิดว่า “คิดถูกแล้วที่ไป”

นางสาววรินทร์ หอบรรลือกิจ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ IB

60134003 - 7

ความประทับใจที่ aomori

Towada lake

เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามและมีเขาล้อมรอบ รู้สึกประทับใจตั้งแต่จุดพักรถและเดินไปตามลำธารน้ำตกต่างๆ อากาศและภาพวิวธรรมชาติที่งดงามเกินคำบรรยาย พอขึ้นมาถึง towada lake ก็เจอภาพทะเลกับทัศนียภาพของต้นไม้สีเขียวทะเลสาบที่เงียบสงบและกว้างใหญ่

Nebuta hirosaki

ชื่นชอบการชมแซมปราสาทhirosakiของญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วชมแซมโดยการเคลื่อนย้ายปราสาท วิวรอบปราสาทก็เต็มไปด

Sannai maruyama site

ประทับใจในเสาไม้โบราณที่แบบเดิมมีขนาดใหญ่ แต่เสียดายที่เหลือเพียงหลุมและก๊อไม้ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 5500, 4000

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ผมเคยมา

Nebuta museam

ประทับใจที่ได้ตักลองที่ใช้ตีในเทศกาล nebuta ละก็ชอบโคมไฟ nebuta ทั้งหมดเพราะมันต้องใช้ความปราณีตในการทำสูงแล้วยังทำให้มีขนาดใหญ่ด้วย

Dolphin show

ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชอบ แมวน้ำ แพนกวิน โลมาที่รวมความน่ารักเอาไว้ โชว์โลมาก็ให้ผู้ชมได้รวมเล่นกับโลมาด้วย

Seiryu ji

ผมประทับใจที่นี่เป็นอันดับต้นๆ เพราะกลิ่นอายของความเงียบและสงบเต็มไปด้วยต้นไม้ มีพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

และตึก5ชั้นซึ่งตอนไปไม่ได้เข้าไปแต่ได้ถ่ายรูปก็ประทับใจมากแล้ว

ตลาดปลาและaki

ประทับใจความสดของอาหารทะเล มีทั้งหอย ปลาดิบ ปลาหมึก กุ้ง รสชาติไม่ต้องพูดถึง เป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารที่รู้สึกชอบและถูกปาก

และเดินช้อปปิ้งในบริเวณ aki ที่มีห้างและร้านต่างๆหลายร้านให้เลือกซื้อของ พค้อมมีลุงโกด์เล่าความเก่าแก่ของอาโอโมริ

Japanese classroom

ห้องเรียนญี่ปุ่นแรกที่ผมได้เข้าไปเรียน ทำให้มีความรู้สึกอยากกลับมาฝึกฝนให้มากขึ้นเพราะ อีตอัดที่ตัวเองไม่สามารถพูดคุยได้

แต่ความประทับใจคืออาจารย์ช่วยเหลือแม้เราจะอ่อนภาษาญี่ปุ่นแค่ไหน และเพื่อนๆญี่ปุ่นมีความเป็นมิตรกับชาวไทยอาจจะเข้าถึงยากในตอนแรกๆแต่พอได้คุยได้รู้จักก็ทำให้ทุกอย่างสนุกเพิ่มขึ้นไปอีก

ขอขอบคุณ

อาจารย์แอมที่ช่วยเหลือดูแลพวกเราตลอด26วันที่ได้เข้า summer แคมป์ และอาจารย์ญี่ปุ่นทุกท่านโอ้กำลังโอ้ได้ซึ่ง เพื่อนที่ร่วมเดินทาง เรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่างๆด้วยกัน เป็นการเดินทางที่ได้บทเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อยากไปอีกครับ